

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

วัน เดือน ปี 16 ก.ย. 2563

หน้า 6

เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน

รมว.พลังงานขยับออกเกณฑ์ไปเป็นเดือนต.ค.นี้-เปิดรับซื้อภายในปลายปี

# เลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่าการประกาศเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่ได้มอบหมายให้พิจารณาพบทวนให้เสร็จภายใน 30 วันหรือภายในเดือน ก.ย.63 อาจจะต้องล่าช้าออกไปเป็นเดือน ต.ค.63 แทนเนื่องจากมีงานหลายด้านทั้งพลังงานและเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขก่อน แต่การเปิดรับซื้อจะยังพยายามที่จะให้เป็นไปตามกำหนดภายในสิ้นปีนี้และจะนำร่อง 100-200 เมกะวัตต์ก่อนเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานยังสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเช่นเดิม แต่อาจจะล่าช้าไปจากแผนเดิมเล็กน้อยเนื่องจากหลังรับตำแหน่งมีงานดูแลที่หลากหลายเลยอาจทำให้การประกาศเกณฑ์รับซื้อโรงไฟฟ้าชุมชนคงเป็น ต.ค. แทนแต่จะยังพยายามคงเป้าหมายเปิดให้เอกชนมายื่นเสนอขายไฟได้ภายในสิ้นปีนี้

อย่างไรก็ตามกรณีที่มีข้อเรียกร้องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการให้กำ

หนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนขั้นต่ำ 400 เมกะวัตต์นั้นเบื้องต้นจะขอนำร่องในระดับ 100-200 เมกะวัตต์ไปก่อนเพื่อให้เห็นว่าเกษตรกรและชุมชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ได้จริงและค่าไฟฟ้าที่สนับสนุนรูปแบบ FiT เป็นต้นทุนที่สูงก็จะต้องไม่ส่งผลกระทบค่าไฟฟารวมจนสูงเกินไปด้วย ดังนั้นหากพบว่าเกษตรกรและชุมชนได้รับประโยชน์มากพอที่จะแลกกับค่าไฟที่สูงขึ้นเล็กน้อยก็สามารถเดินหน้าเปิดรับซื้อเพิ่มเติมจะทำได้ก็ได้

โดยขณะนี้นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานกำลังเร่งพิจารณาเกณฑ์ต่างๆอยู่เบื้องต้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็สามารถดำเนินการได้ หากเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้เน้นให้ข้อสำคัญคือประโยชน์ต้องตกกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง พืชพลังงานที่จะรับซื้อเข้าโครงการก็ต้องให้ราคาที่สูงกว่าการจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปด้วย

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 16 ก.ย. 2563 หน้า 1,3 เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน

# คลอดเกณฑ์ไฟฟ้าชุมชนต.ค. 'สุพัฒนพงษ์'นำร่อง100-200MW

ผู้จัดการรายวัน360 - "สุพัฒนพงษ์" ยอมรับการประกาศเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนขยับออกไปเป็นเดือน ต.ค.จากเดิมภายใน ก.ย.นี้ เหตุมีงานหลายด้านเข้ามาแต่ยังเดินทางประกาศรับซื้อภายในสิ้นปีนี้แน่นอน ยืนยันนำร่องแค่ 100-200 เมกะวัตต์ก่อน เปิดทาง บมจ.ร่วมได้

อ่านต่อหน้า | 3

# คลอดเกณฑ์ไฟฟ้าชุมชนต.ค. 'สุพัฒนพงษ์'นำร่อง100-200MW

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประกาศเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่ได้มอบหมายให้พิจารณา ทบทวนให้เสร็จภายใน 30 วันหรือภายในกันยายน นี้อาจจะต้องล่าช้าออกไปเป็นเดือนตุลาคมแทน

เนื่องจากมีงานหลายด้านทั้งพลังงานและ เศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขก่อน แต่การ เปิดรับซื้อจะยังพยายามที่จะให้เป็นไปตามกำหนด ภายในสิ้นปีนี้และจะนำร่อง 100-200 เมกะวัตต์ ก่อนเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าเกษตรกร จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

"ยืนยันยืนยันว่ากระทรวงพลังงานยังสนับสนุน โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเช่นเดิม แต่อาจจะล่าช้า ไปจากแผนเดิมเล็กน้อยเนื่องจากหลังรับตำแหน่ง มีงานดูแลที่หลากหลาย" นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

ส่วนกรณีที่มีข้อเรียกร้องจากกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนที่ต้องการให้กำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าชุมชนขั้นต่ำ 400 เมกะวัตต์นั้นเบื้องต้น จะขอนำร่องในระดับ 100-200 เมกะวัตต์ไปก่อน เพื่อให้เห็นว่าเกษตรกรและชุมชนจะได้รับ ประโยชน์จากโครงการนี้ได้จริงและค่าไฟฟ้าที่ สนับสนุนรูปแบบ FIT เป็นต้นทุนที่สูงก็จะต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้ารวมจนสูงเกินไปด้วย

"ขณะนี้นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง พลังงานกำลังเร่งพิจารณาเกณฑ์ต่างๆอยู่ เบื้องต้น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็สามารถดำเนินการได้ หากเป็นไป ตามกรอบหลักเกณฑ์ ข้อสำคัญคือประโยชน์ต้อง ตกกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างแท้จริง พืชพลังงานที่จะรับซื้อเข้าโครงการ ก็จะต้องให้ราคาที่สูงกว่า การจำหน่ายในท้องตลาด

ทั่วไปด้วย" นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า สกนช. เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มี รมว.พลังงาน เป็นประธาน ต.ค. 2563 นี้ เพื่อให้พิจารณาแผน ยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2564

โดยจะเสนอแนวทางปรับเงินกองทุน น้ำมันฯ ให้กลับมาเป็น 0 บาท จากปัจจุบันเงินไหล ออกถึง 900 ล้านบาทต่อเดือน จากการนำไป อุดหนุนน้ำมันแก๊สโซลล์และไบโอดีเซล รวมถึง การอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เนื่องจาก คาดว่าฤดูหนาวนี้ราคาตลาดโลกมีโอกาที่จะ ปรับขึ้นอาจกระทบต่อกรอบเงินการดูแลราคา LPG ที่วางไว้หมื่นล้านบาทอาจไม่เพียงพอตามที่ วางแผนไว้